



๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการจัดส่งรายงานการเงินประจำปี ๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งรวมถึงรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน ว่าด้วยการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันกับกรมบัญชีกลาง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อสรุปผลในภาพรวมของจังหวัดแยกตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งกรมบัญชีกลางเพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรี นั้น

เนื่องจากได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี แล้วส่งสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถจัดส่งรายงานการเงินประจำปีได้ ให้รายงานปัญหาอุปสรรคให้จังหวัดทราบเพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาลงไป รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการแทนจังหวัดที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการจัดส่งรายงานการเงินตามแบบรายงานทุกวันที่ ๓ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สำหรับอำเภอให้รวบรวมผลการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตามวันที่กำหนด จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำรายงานการเงินส่งคลังจังหวัดครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๐